

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า, ดัชนีลเอรมองยังแกว่งผันผวน-รอดูสถานการณ์ญี่ปุ่น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดัชนีลเอรมองแนวโน้มบาทวันนี้ ยังแกว่งตัวผันผวน และไม่มีทิศทางที่แน่นอน โดยนักลงทุนจะรอดูพัฒนาการของสถานการณ์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเป็นหลัก

*เยนพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวานนี้ที่ 76.25 เยน ขณะที่มีความวิตกเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับวิกฤตินิวเคลียร์ในญี่ปุ่น และนักลงทุนจับตาดูว่า ทางการณ์ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของเยนหรือไม่

*เยนยังพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเช้านี้ โดยเยน/ดอลลาร์ออสเตรเลีย พุ่งแตะจุดสูงสุดที่ 74.50 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

*มีแรงซื้อเยนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นและนักลงทุนต่างประเทศ ปิดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย

*ดัชนีลเอรในต่างประเทศ คาดหวังว่า ทางการณ์ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงเพื่ออัตรัดสภาพคล่อง และลดความผันผวนในตลาด

*ดัชนีลเอรยังตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ จี-7 จะเรียกประชุมในวันนี้ เพื่อหารือเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ของญี่ปุ่นและค่าเงิน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงถึงขั้นนำหน้าระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.443 บาท

*08.59 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.30/35 จาก 30.39/44 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.30/37 จาก 30.40/44 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.53/57 จาก 77.30 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3913/17 จาก 1.3949 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เทรนด์ยังไม่ชัดเจน ก็ยังแกว่งตัวผันผวนอยู่ ดูตามข่าวสถานการณ์ของญี่ปุ่นที่เข้ามา จะเป็นอย่างไร" ดัชนีลเอร กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 30.30-30.50 โดยเงินบาท รวมถึงสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้ และจะติดตามดูความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ ในญี่ปุ่นเป็นหลัก

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้